



Title :	ดันเชียงรายเป็นฮับสู่ออาเซียนกลุ่มจังหวัดเหนือบนตัวเข้ม 90 ชม.
Subject Heading 1 :	อาเซียน
Subject Heading 2 :	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Source :	สื่อมวลชน, 8/20/2011, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510
Date :	8 Sep. 2011

ดันเชียงรายเป็นฮับสู่ออาเซียน กลุ่มจังหวัดเหนือบนตัวเข้ม 90 ชม.

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สานต่อจัดหลักสูตรตัวเข้ม 90 ชั่วโมง อบรมผู้ประกอบการเพื่อการค้ากับประเทศ GMS/BIMSTEC และประเทศอื่นๆ ประจำปี 2554 เพิ่มขีดความสามารถในการค้าและการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในกลุ่มภาคเหนือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งระบบโลจิสติกส์ และการขยายตัวของการค้าชายแดน

อ่านต่อหน้า 10

ดันเชียงรายเป็นฮับ

ต่อจากหน้า 1...

นายเฉลิมพล พงษ์ฉบับภา พาณิชยจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย พะเยา และน่าน ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชยจังหวัดเชียงรายดำเนินโครงการจัดหลักสูตรอบรมตามศักยภาพของผู้ประกอบการในกลุ่มตามจังหวัดในโครงการส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัด เพื่อการค้ากับประเทศ GMS/BIMSTEC และประเทศอื่นๆ ประจำปี 2554 ขึ้นเป็นหลักสูตร 90 ชั่วโมง กำหนดการอบรมเป็น 2 ระยะ คือ ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2554 และ 18-21 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมโพธิ์หวด รีสอร์ท เชียงราย โดยผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จังหวัดละ 25 คน ที่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานพาณิชยจังหวัดที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

BIMSTEC และ 8.) หลักสูตร Shipping

นายทวี สุทธิถนอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กล่าวเสริมว่า เนื่องจากกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 มีศักยภาพในด้านที่ตั้งสามารถเชื่อมโยงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขง (GMS) และเอเชียใต้ (BIMSTEC) มีวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มล้านนาตะวันออก ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหัตถกรรม อุตสาหกรรม/ สินค้าชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญเช่นข้าว กาแฟ ประกอบกับมีสถาบันการศึกษาหลายระดับพร้อมรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในด้านต่างๆ ทางกลุ่มจังหวัดจึงกำหนดทิศทางการพัฒนาชัดเจนที่จะให้กลุ่มจังหวัดฯ เป็นประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่ม GMS และ BIMSTEC โดย

“ด้วยยุทธศาสตร์การค้าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีความชัดเจนที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการในกลุ่ม GMS และ BIMSTEC และให้ความสำคัญกับภาคเอกชนจะต้องเร่งปรับตัว พัฒนาความรู้และทักษะทางการค้า เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเตรียมพร้อมรองรับโอกาสทางการค้าที่จะขยายตัว และเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าต่างประเทศของกลุ่มจังหวัด ซึ่งการจัดครั้งนี้เป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดยเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการจากเดิมจาก 10 คน เป็น 25 คนในแต่ละจังหวัด รวมเป็น 100 คน และในปีนี้จะเพิ่มการดูงานในจุดการค้าชายแดนของจังหวัดเชียงรายที่ ท่าเรือเชียงของ, เชียงแสน และด่านศุลกากรแม่สาย จังหวัดเชียงราย รวมถึงการนำผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วย”

นายเฉลิมพล กล่าวว่ ในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการค้าชายแดน และระหว่างประเทศอย่างมากเป็นเรื่องใกล้ตัวที่จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเท่าทัน และสอดคล้องกับการลงทุนของภาครัฐที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านที่จะเกิดขึ้นภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เช่น โครงการถนนเชื่อมโยงจังหวัด โครงการรถไฟสายเด่นชัย-เชียงของ, ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2, โครงการสะพานเชียงของ-ห้วยทราย, ที่จะเสร็จในปี 2556 เป็นต้น

สำหรับการอบรมจะใช้วิทยากรหลักจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา รวมถึงวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิทยากรจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, สำนักงานศุลกากรภาค 3 และวิทยากรจากภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จมาถ่ายทอดข้อมูลประสบการณ์อีกด้วย

ทั้งนี้หลักสูตรที่จะฝึกอบรม 90 ชั่วโมงจะประกอบด้วย 8 หัวข้อหลักได้แก่ 1.) การจัดทำแผนธุรกิจ 2.) การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3.) การเงิน การผลิต และการส่งออก 4.) การจัดการทั่วไปและการตลาด 5.) การทำธุรกรรมเพื่อการส่งออก 6.) ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 7.) การเจรจาการค้า และเทคนิคการเข้าสู่ตลาด GMS และ

จังหวัดเชียงรายจะเป็นช่องทางทางการค้าชายแดนจังหวัดน่านและพะเยา

“จึงนับว่าโครงการนี้มีความสำคัญและต้องบรรจุในโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 2 เนื่องจากเราเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในอนาคต เรามีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศ 3 จังหวัดยกเว้นจังหวัดแพร่ แต่ก็สามารถเชื่อมโยงและผูกพันกันอย่างแยกไม่ออก โดยเฉพาะการเปิดเส้นทางเชื่อมกับจีนตอนใต้ และพม่าของเชียงรายและการเชื่อม สปป.ลาว และเวียดนามของทางพะเยาและน่าน นับวันอัตราการไหลเวียนของสินค้าและนักท่องเที่ยวจะเพิ่มสูงขึ้น” นายทวีกล่าว

อย่างไรก็ตามในวันที่ 2 ส.ค. ที่ผ่านมาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และ น่าน ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ได้เปิดการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการค้าในหัวข้อ พบทูตพาณิชย์รุกตลาด AEC และจีน ขึ้นที่ห้องประชุมโรงแรมดุสิตอีสต์แลนด์ริเวอร์ไซด์ เชียงราย มีนายสมชัย ทฤษฎะตันดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมเสวนาจำนวนกว่า 500 คน

ในการเสวนาดังกล่าวได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม ส่วนแรกเป็นการเสวนาผู้ประกอบการจะได้รับความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมสู่ตลาด AEC และจีน โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์จาก สنج.การค้าระหว่างประเทศเช่น คุณประจวบ สุภินี ผอ.สนง.การค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง สหภาพพม่า คุณจิรนนท์ วงษ์มงคล จากกรุงเทพมหานคร กัมพูชา นายเฉลิมพล พงศ์ฉบับนภา อดีต ผอ.สนง.ประจำประเทศ สปป.ลาว นางประนอมศรี โสมขันเงิน จากนครโฮจิมินห์ ซิตี้ ประเทศเวียดนาม นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ จากกรุงเทพฯ ล้าเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นางสุวิมล ดิลกเรืองชัย จากนครคุนหมิง ประเทศจีน และ นางกาญจนา พงษ์พานิช จากเมืองหนานหนิง ประเทศจีน ซึ่งดำเนินการอภิปรายโดย นางสิริทิพย์ คุ้มอินทร์ จากสำนักความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ ในส่วนที่ 2 นั้น เป็นการอบรมตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตามการประชุมเสวนาครั้งนั้น เพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN economic community (AEC) ซึ่งเป็นการรวมตัวกัน 10 ประเทศได้แก่

บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศไทย ที่มีเป้าหมายหลักในการเสริมสร้างความร่วมมือและความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกันในปี พ.ศ. 2558 จะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรีเพื่อสร้างความ เป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลกต่อไป